

Source : **ผู้จัดการรายวัน**

61049931

Date : 12 ก.พ. 2561

Page : 4

No :

**ทันประเด็น**

โดย : กะบังลม

4 ศรัทธาองค์กรที่เสื่อมลง(2)

วันนี้เรื่องนาฬิกาหุร บนข้อมือรองนายกฯกลายเป็นเรื่องที่รองนายกฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ชักเอาไม่อยู่ เพราะไม่หยุดเรื่องที่จะบานปลายไปในช่วงต้นวันนี้ เลยต้องถูกบีบในจุดที่ออกมาบอกว่าหากประชาชนไม่เอาผม ในเรื่องที่ยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่สามสิบเรือนก็พร้อมจะลาออก แบบนี้ก็เข้าทางฝ่ายที่จะเตรียมถล่มอยู่แล้ว ยิ่งบานปลายไปเจอทำนองการนี้คำสั่งระงับผลการสำรวจโพล ที่สำรวจว่าเชื่อไหมคนระดับพลเอกที่มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีในหลายรัฐบาลจะยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่ ทำเอาผู้อำนวยการสถาบันโพลนี้ได้ออกมาประกาศลาออก แคมโพลด์เฟซบุ๊กถึงศักดิ์ศรีทางวิชาการ ที่อธิการไปได้นั่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติจะมาสั่งแบบนี้ไม่ได้ ทำเอาการเมืองร้อนฉ่าขึ้นเม้าท์กันว่าจะมีกลุ่มไหนตามมาอีก

แถมไม่รู้ลูกน้องคนไหนหวังดีกับนายไปเกณฑ์เอาหมอมมาให้กำลังใจรองนายกฯประวิตรอีก งานนี้ต้องรอลุ้นกันว่า จะมีฝ่ายตรงข้ามเกณฑ์คนออกมาต้านใหม่ หากเกิดขึ้นจริงก็คงได้แต่ภาวนาให้อย่าเกิดเหตุเหมือนพฤษภาทมิฬที่สร้างรอยต่างประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกเลย

มาว่ากันต่อในเรื่อง ที่เป็นเรื่องของชาวบ้านแต่รัฐมนตรีมารับตำแหน่งใหม่ เดินหน้าหักมุมเลย คือเรื่องโรงไฟฟ้าที่กระบี่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่นายกฯประยุทธ์เคยออกมาระงับในการก่อสร้างให้มาทบทวนผลกระทบด้านต่างๆ อีกครั้ง แต่งวดนี้พอเปลี่ยน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมาเป็น ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ สั่งระงับการดำเนินการทันทีแล้ว ก็มีข่าวออกมาให้สงสัยในเรื่องที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ไปเซ็นสัญญาไว้กับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) โดยมีกำลังผลิตรวม 5,000 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่สงสัยคือเรื่องแบบนี้ พอให้เอกชนดำเนินการรัฐมนตรีไม่เห็นออกมาสั่งทบทวนยกเลิกหรือเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของโรงไฟฟ้าในการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ เหมือนมันมีอะไรมาบังตาไว้

"กะบังลม" เห็นมีแต่สิ่งเดินหน้าลุลอยอย่างเดียว เรื่องนี้คุยกันก็ยาว เพราะในต่างประเทศการใช้พลังงานจะพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงการใช้เชื้อเพลิงไว้ในหลายๆ แบบเพราะหากพึ่งพาเชื้อเพลิงใดมากไปหากเกิดปัญหาราคาเชื้อเพลิงชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างมหาศาล

ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซในการผลิตกระแสไฟฟ้าถึงร้อยละ 65 ในการอนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซแบบนี้ ก็ยิ่งทำให้สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงยิ่งเอียงกะเท่เร่เข้าไปแถมหากมากุดกำลังไฟสำรองที่ตอนนี้มีถึง ร้อยละ 30 ก็ถือว่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดกันไว้ถึงสองเท่า แคมกระแสของประชาชน ชุมชนที่ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าเองโดยเฉพาะเรื่องแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่ทำให้ลดการลงทุนการสร้างโรงไฟฟ้าไปมาก จริงแล้วเรื่องโรงไฟฟ้าน่าจะชะลอการสร้าง ในส่วนที่กำลังผลิตเหลือหันมาสนใจเฉพาะภาคใต้ ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากภาคอื่นส่งลงมาแล้วให้คนในพื้นที่ตัดสินใจเองจะดีกว่า

แบบนี้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯทำ เลยเป็นที่มาคนเสื่อมศรัทธาในเรื่องต่างๆ ที่จะดำเนินการ เพราะฝังใจว่าองค์กรนี้เป็นองค์กร ที่สนองนักการเมืองกับพ่อค้ามากกว่าดูแลประโยชน์ของชาติ เพราะตั้งแต่เรื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่พันธมิตรฯสร้างความเดือดร้อนให้ภาคเหนือในอดีตที่ถึงแม้ทุกวันนี้จะแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด จนแปลงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ผู้คนก็ยังฝังใจในภาพพจน์ที่ติดลบมาจนถึงเรื่องโรงไฟฟ้าบ้านกรูด ที่บานปลายจนมีแกนนำค้ายตายในเรื่องนี้ที่น่าสงสัย แทนที่จะเร่งกู้ศรัทธาองค์กร มาปล่อยเรื่องเสื่อมอีกไว้ต่ออีกตอน.